



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Tập trung phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa xuân

■ Kiến Xương phát hiện lúa có biểu hiện bệnh lùn sọc đen tại 5 xã



Bình Minh, Hồng Tiến và Thượng Hiến. Bên cạnh đó, bệnh đạo ôn xuất hiện trên diện rộng (khoảng 6.000ha) và có nguy cơ lan rộng với tỷ lệ bệnh ngày càng cao trong điều kiện thời tiết mưa ẩm như hiện nay.

Hiện cán bộ ngành Nông nghiệp huyện đã nhổ bỏ và tiêu hủy toàn bộ khóm lúa có biểu hiện bệnh lùn sọc đen đồng thời khuyến cáo người dân phun thuốc trừ sâu; tiếp tục theo dõi đồng ruộng, đặc biệt là những diện tích đã bị bệnh lùn sọc đen gây hại ở vụ mùa năm 2017, các vùng lúa gieo thẳng để sớm phát hiện, ngăn chặn kịp thời bệnh lùn sọc đen.

Đối với bệnh đạo ôn, huyện chỉ đạo các địa phương không để ruộng khô, tranh thủ thời tiết lạnh, rảo tiến hành phun trừ bằng thuốc đặc hiệu theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp; tuyệt đối không bón đạm đơn, không phun các loại phân bón qua lá có chứa đạm; những diện tích bị nặng cần vơ sạch lá bệnh và phun tăng lượng nước thuốc đã pha.

LƯU NGÂN

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện nay, trên đồng ruộng (đặc biệt là một số xã thuộc địa bàn huyện Tiến Hải, Thái Thụy) đã xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại như sâu cuốn lá nhỏ, bệnh đạo ôn, lùn sọc đen... trong đó bệnh lùn sọc đen là một trong các đối tượng có nguy cơ gây hại làm giảm năng suất lúa xuân một cách nghiêm trọng, thậm

chí mất trắng nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh vừa có Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND ngày 12/4/2018 yêu cầu các địa phương khẩn trương huy động nông dân và cán bộ kỹ thuật kiểm tra toàn bộ diện tích lúa xuân để phát hiện các cây lúa có biểu hiện của bệnh lùn sọc đen, khẩn trương nhổ bỏ, tiêu hủy, không để nguồn bệnh tồn tại trên

đồng ruộng; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến các loại sâu bệnh hại khác để kịp thời phát hiện và phòng, trừ theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

● Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kiến Xương, qua kiểm tra trên đồng ruộng đã phát hiện cây lúa có biểu hiện bị bệnh lùn sọc đen điển hình rải rác tại 5 xã: Trà Giang, Minh Hưng,

122 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị được mở trong quý I/2018

Trong quý I/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã chủ động thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo kế hoạch. Kết quả, toàn tỉnh đã mở được 122 lớp cho 20.377 lượt học viên (đạt 21% số lớp, 32% số lượng học viên so với kế hoạch năm). Ngoài ra, các đơn vị chủ động phối hợp với ban CHQS các huyện, thành phố mở 8 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.227/2.650 thanh niên ưu tú trước khi lên đường nhập ngũ (đạt

tỷ lệ 46%). Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về công tác giáo dục lý luận chính trị và từng bước nâng cao trình độ, năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong toàn tỉnh, cũng trong quý I, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo ban tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2018 và chuẩn bị điều kiện tham gia hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh tổ chức trong quý II/2018.

ĐÀO QUYÊN

Các địa phương tích cực triển khai bầu trưởng, phó thôn, tổ dân phố

(Xem tin trang 4)



CHI CỤC THUẾ HUYỆN HƯNG HÀ Thu ngân sách quý I đạt 28,7% dự toán năm

Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, Chi cục Thuế huyện Hưng Hà phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp thu thuế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng của bộ phận một cửa liên thông. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Đài TTTH huyện thường xuyên tuyên truyền chính sách thuế, đối thoại với người nộp thuế. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, chống nợ đọng thuế, làm tốt công tác hướng dẫn kê khai, kê toán thuế, đưa 100% doanh nghiệp và hộ kê khai nộp thuế, sử dụng internet ứng dụng vào khai thuế. Các đội thuế kỹ cam kết phần đầu hoàn thành thu vượt chỉ tiêu.

Do thực hiện đồng bộ các biện pháp nên hết quý I/2018 Chi cục Thuế huyện Hưng Hà đã thu ngân sách 54 tỷ 200 triệu đồng, đạt 28,7% dự toán pháp lệnh, đạt 64,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thuế ngoài quốc doanh thực hiện 14 tỷ đồng, đạt 34,9% dự toán năm, tăng 25,8% so với cùng kỳ; thuế thu nhập cá nhân 1 tỷ 470 triệu đồng; thu lệ phí trước bạ 4 tỷ 920 triệu đồng; thu tiền sử dụng đất 32 tỷ 908 triệu đồng; còn lại thu phí, lệ phí tiền thuế đất.

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA Dự nợ cho vay 71,6 tỷ đồng



Hoạt động trên địa bàn hai xã Cộng Hòa, Tân Hòa (Hưng Hà), nhờ triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp, Quỹ Tín dụng nhân dân Cộng Hòa đạt kết quả kinh doanh khả quan. Hết quý I, tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ 121 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ 7 tỷ 800 triệu đồng, huy động tiền gửi 112 tỷ đồng; dư nợ cho vay 71,6 tỷ đồng (cho vay nông nghiệp 14 tỷ đồng, cho vay thương mại, dịch vụ, ngành nghề 22 tỷ đồng, cho vay sinh hoạt đời sống 35,6 tỷ đồng).

Nguồn vốn vay từ Quỹ Tín dụng nhân dân Cộng Hòa đã giúp các gia đình mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, nhiều gia đình vươn lên có cuộc sống khá giả, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,5%.

NGUYỄN HẢI HƯNG
(Đài TTTH Hưng Hà)

NÔNG THÔN MỚI Ở THÁI THỤY

7 năm nhìn lại

(Xem trang 2)



Khai thác thủy sản ở Thái Thụy.

Ảnh: TRẦN TUẤN

Người "VÁC TÙ VÀ" mẫn cán

(Xem trang 3)

Tổ chức ra quân ngày thứ bảy tình nguyện

Huyện đoàn Vũ Thư vừa tổ chức ra quân ngày thứ bảy tình nguyện. Đây là đơn vị được Tỉnh đoàn chọn làm điểm cấp tỉnh hoạt động này.

Tại buổi ra quân, gần 100 đoàn viên thanh niên, học sinh đã tham gia phát quang bụi rậm, thu gom rác thải gần 2km hai bên bờ sông Kiến Giang; vớt bèo bống, vật cản dưới sông Kiến Giang. Thời gian qua, bên cạnh hoạt động thu gom rác thải, vớt bèo bống, vớt cản, Huyện đoàn Vũ Thư còn tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh thiếu nhi nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường; trồng và bảo vệ cây xanh; xây dựng bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các xứ đồng; hỗ trợ mua máy cắt cỏ cho đoàn viên thanh niên các xã, thị trấn... qua đó góp phần nâng cao nhận thức của thanh thiếu nhi và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

PHƯƠNG ANH

Câu lạc bộ THANH NIÊN KHUYẾT TẬT TỈNH Thu hút hơn 400 thành viên

Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh vừa tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1980 - 18/4/2018) và 15 năm thành lập Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh (18/4/2003 - 18/4/2018).

Với mong muốn tạo môi trường thân thiện, kết nối các nguồn lực cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau vươn lên hòa nhập cộng đồng, ngày 18/4/2003, Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh được thành lập. Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, Câu lạc bộ không ngừng mở rộng, thu hút hơn 400 thành viên tham gia. Hàng năm, Câu lạc bộ đã tổ chức các lớp tập huấn cho thành viên về tư duy tích cực, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kinh doanh, truyền thông... Từ đây đã có nhiều tấm gương người khuyết tật khẳng định bản thân, vượt khó vươn lên, có nhiều đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Bên cạnh đó, Câu lạc bộ phối hợp với các nhà tài trợ trao hàng nghìn suất quà, cấp thuốc miễn phí và cho vay không tính lãi để tạo vốn kinh doanh cho người khuyết tật.

Tại lễ kỷ niệm, Vietcombank chi nhánh Thái Bình đã tặng 10 triệu đồng vào quỹ hoạt động của Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật tỉnh.

ĐẶNG ANH